

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

Thực hiện công văn số 499-CV/BTGTU, ngày 18/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị như sau :

I. Tình hình chung

Qua 05 năm triển khai thực hiện NQ 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, nhận thấy công tác phát triển thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh đã có nhiều tiến bộ, với nhiều hình thức đa dạng. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Thể thao thành tích cao có bước tiến bộ, đạt nhiều huy chương tại các kỳ đại hội thể thao trong toàn ngành. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho thể dục, thể thao ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từng bước được nâng cấp và xây dựng mới.

Đạt được những thành tích trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh.

II. Kết quả đạt được:

1. Đánh giá việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều văn bản nhằm phối hợp chỉ đạo, triển

khai thực hiện việc “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2011-2015”.¹ Hàng năm, các cấp công đoàn đều chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển vững chắc và toàn diện; tổ chức nhiều loại hình hoạt động thể dục, thể thao phong phú và bổ ích, làm cho mỗi cơ sở đều có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”. Động viên và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy mọi nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xã hội hóa các thiết chế văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng và tổ chức tốt đời sống văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở.

2. Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Nghị quyết số 08-NQ/TW

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đều phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm do địa phương tổ chức vào đầu năm.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 04/3/2016 về việc “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ; thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử - chính trị trong năm 2016 và những năm tiếp theo”, với yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại của đất nước, địa phương và kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) **được tổ chức hướng mạnh về cơ sở**, sát với điều kiện, đặc điểm của cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh được phô trương hình thức; tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao thể lực, trí lực, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sôi nổi trong cán bộ,

¹ - Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTPH-LĐLĐ-VH,TT&DL ngày 05/03/2012 về việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2011-2015;

- Đề án về “Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp”.

đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Có thể khẳng định, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy, chuyên môn và công đoàn cơ sở quan tâm, đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đẩy mạnh Phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp với mỗi cấp, ngành, địa phương và cơ sở; phát triển và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngày càng đa dạng, phong phú hơn; đồng thời, tạo được sân chơi bổ ích, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong mọi thành phần kinh tế tham gia. Trong 05 năm qua (2012-2016), Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích kinh phí trên 800 triệu đồng đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, luyện tập thể dục, thể thao. Trên nền tảng cơ sở vật chất và tinh thần đó, phong trào thể dục, thể thao công nhân, viên chức, lao động trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Trong Hội thao công nhân, viên chức, lao động đã có hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia tranh tài ở những bộ môn thi đấu, như: Bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, kéo co..., trên tinh thần thi đấu đoàn kết, cao thượng, trung thực và tiến bộ, nhằm mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để phục vụ lao động, học tập, công tác” nhiều vận động viên đã giành được những thành tích xuất sắc trong các bộ môn thi đấu xứng đáng là hạt nhân tiêu biểu cho phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở...

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH) tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 03/HDLT/LĐLĐ-SVHTTDL ngày 23/8/2012 để các địa phương và công đoàn các cấp tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” đến các đơn vị trực thuộc.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm qua được duy trì và đã thật sự có nhiều chuyển biến rõ nét, có chất lượng cao; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thành phố đã tích cực hưởng ứng, tỷ lệ đăng ký hàng năm tăng lên. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã kết hợp tốt việc triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn trong cơ quan, đơn vị và phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nhờ đó phong trào đã đi vào chiều sâu, góp phần vào

việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

III. Nhận xét, đánh giá

1. Ưu điểm :

- Cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức tốt đời sống văn hóa, thể dục, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống huyện, thị xã, thành phố đồng bộ, chặt chẽ; nên đã đạt được những kết quả thiết thực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là các ngành Văn hóa Thể thao, Công đoàn, Lao động - Thương binh & Xã hội, Cựu chiến binh, Quân sự, Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên...

2. Hạn chế :

- Trong thực tế khi chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” và thực hiện Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại địa bàn cấp huyện vẫn còn có vướng mắc, chưa có sự thống nhất cao về trình tự tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, không đúng theo tinh thần Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015.

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động phát triển chưa đồng đều và vững chắc. Hoạt động chủ yếu tập trung ở những cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, thị trấn, vùng trung tâm đông dân cư, có sự phát triển về kinh tế-xã hội, văn hóa và ở những đơn vị ổn định sản xuất - kinh doanh.

- Các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở như Nhà văn hóa lao động, câu lạc bộ, phòng truyền thống..., điều kiện, phương tiện hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở còn nhiều khó khăn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN;
- Ban chỉ đạo Phong trào “TĐBKXDĐSVH” tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành;
- Các ban LĐLĐ tỉnh;
- Đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Trương